



## International Council for Day of Vesak (ICDV)

ICDV Office, 2nd Floor, IBSC-B Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU),  
79 Moo1, Lamsai, Wangnoi District, Ayutthaya 13170, Thailand  
Tel. (+66)35-248-000 ext. 7210 Fax. (+66)35-248-099

# THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019<sup>1</sup>

Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV) đã tin tưởng ủy thác cho Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chính phủ Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16, năm 2019 và Tổ chức Hội nghị Phật giáo quốc tế về “Cách tiếp cận Phật giáo đối với lãnh đạo toàn cầu và các chia sẻ trách nhiệm chung cho một xã hội bền vững”.

Như nhiều người đã biết, sự kiện lớn này nhằm hướng tới những hiểu biết hơn nữa giữa các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, để xây dựng nền hòa bình và ổn định cho nhân loại trong thời kỳ kỹ thuật số với nhiều thách thức, khó khăn. Từ đáy lòng, tôi hy vọng rằng Trí tuệ của Đức Phật và giáo lý của Ngài sẽ góp phần nuôi dưỡng trí tuệ và thiết lập nền hòa bình trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Đối với Đại lễ năm nay, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang nỗ lực cống hiến thời gian và công sức to lớn để hướng tới thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc và Hội nghị Phật giáo Quốc tế. Việc chuẩn bị chu đáo đó đã tạo điều kiện tốt cho các diễn giả, đại biểu và khách thập phương trên thế giới tham gia Đại lễ.

Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến tất cả thành viên tham gia Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 và Hội nghị Phật giáo Quốc tế nhằm mang lại sự hiểu biết hơn về nền hòa bình bền vững cho nhân loại.

---

1. Người dịch: Phan Trung Hưng

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ và ban phước lành tới tất cả mọi người! cả mọi người!

A handwritten signature in black ink, reading "P. B. Pundit". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right from the end of the name.

Thượng tọa GS. TS Phra Brahmapundit  
Thành viên, Hội đồng Phật giáo Trung ương Thái Lan  
Chủ tịch Hội đồng quốc tế về ngày Vesak  
Chủ tịch, Hiệp hội quốc tế các trường đại học Phật giáo